



ที่ ศธ ๐๔๒๘๘/วท๕๘

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย ipad “ระยะที่สอง” โดยบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ นายพูลศักดิ์ ตั้งบุญฤทธิฤทัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗ ๕๑๗ ๗๙๙๗ หรือ e-mail: phoonsak.ta@spvi.co.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เมษายน ๒๕๖๖



ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๑



S P V I Public Company Limited  
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

27 มีนาคม 2566

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำ  
อย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad “ระยะที่สอง”

เรียน ท่านผู้อำนวยการศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEMC  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารรายละเอียดโครงการเพื่อรับสมัคร (ต่อเนื่อง)

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์ Apple สำหรับการศึกษา เล็งเห็นความสำคัญทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad

สืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่าง  
สร้างสรรค์ด้วย iPad ในระยะแรก ชั้นพื้นฐาน ซึ่งทำให้ได้รับผู้สนใจและลงทะเบียนในการอบรมกว่า 800 ท่าน  
และเพื่อให้สอดคล้องตามแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดอบรม ในหลักสูตรในระยะที่สองต่อไป

โดยระยะที่สอง ระดับชั้นบูรณาการ หลักสูตรการเป็นผู้นำการเรียนรู้ จะมีการจัด 2 รุ่นด้วยกัน รุ่นละ  
ไม่เกิน 300 ท่าน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางช่องทาง QR Code จากเอกสารที่แนบนี้ โดยไม่มีค่า  
ใช้จ่ายแต่อย่างใด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ นายพลศักดิ์ ตั้งบุญฤทธิฤทัย เบอร์  
ติดต่อ 087-5177997 หรือ email ได้ที่ phoonsak.ta@spvi.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายพลศักดิ์ ตั้งบุญฤทธิฤทัย)  
Educational Businesses Development Manager  
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

# โปรแกรมการอบรม Apple Teacher



## หลักสูตรระดับ 2 การสร้างดิจิทัลพอร์ตโฟลิโอ Apple Teacher ออนไลน์ (เปิดรับสมัคร)

ล้อมวงทำออนไลน์ PLC ค้นหาไอเดียการใช้ iPad จุดประกาย สืบค้นและนำไปใช้ผ่านการพูดคุยและร่วมทำพอร์ตโฟลิโอ\* กับ Apple Teacher และผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์

### หัวข้อการอบรม

#### • จุดประกาย :

จะนำเทคโนโลยีไปใช้จุดประกายไอเดียใหม่ ๆ ในห้องเรียนอย่างไร

#### • สืบค้น :

จะนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อสืบค้นตรวจสอบความรู้ผู้เรียนได้อย่างไร

#### • นำไปใช้ :

จะนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเชื่อมโยงหรือต่อยอดความรู้ไปใช้ในโลกความเป็นจริง

อบรมจำนวน 2 รุ่น เวลา 10.00 - 12.00 น.

รุ่นที่ 1 : 19-21 เมษายน 2566

รุ่นที่ 2 : 26-28 เมษายน 2566

สนใจสมัครได้แล้ววันนี้! ผ่านทาง QR Code



ลงทะเบียน รุ่นที่ 1 : 19-21 เมษายน 2566



ลงทะเบียน รุ่นที่ 2 : 26-28 เมษายน 2566

